

Pantocid i.v.

(Bột đông khô pha tiêm/truyền tĩnh mạch Pantoprazole 40mg)



THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa:

- Hoạt chất: Pantoprazole Natri Sesquihydrate tương đương Pantoprazol 40 mg
- Tá dược: Nước cất pha tiêm
- Một ống dung môi pha loãng đi kèm chứa 10 ml dung dịch NaCl 0.9%.

MÔ TẢ

Bột đông khô màu trắng hay trắng ngà đóng thành dạng bánh

CHỈ ĐỊNH

Thuốc tiêm Pantoprazol được chỉ định điều trị các trường hợp cần giảm nhanh sự tiết acid ở dạ dày, như trong trường hợp trào ngược dạ dày thực quản ở những bệnh nhân nhập viện không có khả năng dung nạp thuốc theo đường uống.

Thuốc tiêm Pantoprazol được chỉ định điều trị các trường hợp tăng tiết acid do bệnh lý có liên quan đến hội chứng Zollinger-Ellison hay các bệnh u tân sinh khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Vì chưa có thông tin về việc dùng pantoprazol ở trẻ em do đó không nên dùng thuốc cho trẻ em

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều khuyên dùng cho người lớn là 40 mg / ngày bằng cách tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch hơn 15 phút. Bệnh nhân nên chuyển sang dùng pantoprazol dạng uống khi có thể. Và vẫn dùng liều tương tự. Những liều đã chia lên đến 240 mg pantoprazol tiêm tĩnh mạch được chỉ định và được dung nạp tốt. Thời gian điều trị với pantoprazol (dạng tiêm) không nên kéo dài quá 8 tuần.

Loét tá tràng: Loét tá tràng thường lành lại trong 2 tuần. Nếu điều trị 2 tuần chưa đủ, thì việc làm lành vết loét sẽ đạt được sau vài tuần tiếp tục điều trị

Loét dạ dày: Loét dạ dày cần được điều trị trong vòng 4 tuần. Nếu khoảng thời gian điều trị chưa đủ, thì việc làm lành vết loét thường sẽ đạt được sau vài tuần tiếp tục điều trị .

Trào ngược dạ dày thực quản: Trào ngược dạ dày thực quản được điều trị trong vòng 4 tuần. Nếu khoảng thời gian điều trị chưa đủ, thì việc làm lành vết loét thường sẽ đạt được sau vài tuần tiếp tục điều trị

Người cao tuổi: Không cần thiết phải điều chỉnh liều

Bệnh nhân thiếu năng thận: Không cần thiết phải điều chỉnh liều

Bệnh nhân xơ gan: Do diện tích dưới đường cong (AUC) tăng và sự chuyển hóa pantoprazol bị biến đổi ở bệnh nhân xơ gan, liều dùng pantoprazol cần giảm xuống 20 mg.

Trẻ em: Vì chưa có thông tin về việc dùng pantoprazol ở trẻ em do đó không nên dùng cho trẻ em.

Bột thuốc bên trong lọ thủy tinh cần được pha với 10 ml dung dịch nước muối sinh lý trước khi tiêm.

pantoprazol được dùng tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch trong khoảng 2-15 phút.

Trong trường hợp tiêm tĩnh mạch, dung dịch tiêm được chuẩn bị bằng cách tiêm 10 ml dung dịch nước muối sinh lý vào trong lọ thủy tinh có chứa bột thuốc đông khô. Nồng độ pantoprazol đạt được là 4 mg/ml.

Trong trường hợp truyền tĩnh mạch, dung dịch tiêm được chuẩn bị giống như trường hợp tiêm tĩnh mạch. Sau đó, dung dịch được pha loãng với 90 ml dung dịch NaCl 0.9% hoặc dung dịch glucose 5% hoặc dung dịch glucose 10 %. Nồng độ sau cùng của dung dịch pha loãng đạt được là 0.4 mg/ml. Do có sự trộn lẫn các thành phần dùng đường ngoài ruột, dung dịch sau khi pha loãng hoặc dung dịch thêm vào cần được kiểm tra về sự biến đổi màu sắc, sự kết tủa, sự tạo sương, độ kín. Phần thuốc thừa không sử dụng phải được loại bỏ.

THẬN TRỌNG VÀ LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG



Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Acme Plaza, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. INDIA.

For further information, visit us at: www.sunpharma.com

20/10/15